

**การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O๓๓)**  
**ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเป็นบุคคลภายนอกกองฯ ในงาน/กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ**  
**ของกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

.....

**คำชี้แจง** บันทึกข้อมูลการดำเนินการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานผ่านงาน/กิจกรรม/แผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น

**ชื่องาน/กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ** โครงการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สำหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์

**กลุ่มงานที่รับผิดชอบ** กลุ่มพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนียน กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า

**ช่วงที่ดำเนินการ**       ไตรมาส ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๔)                       ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๖๕)  
 ไตรมาส ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๖๕)                               ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๕)

ที่	รายการ	ข้อมูล
๑	เรื่อง	โครงการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สำหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์
๒	วันที่ดำเนินการ	ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ รุ่น - กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ - ภาคกลาง รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ - ภาคเหนือ รุ่นที่ ๕ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๖ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ ๗ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๘ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ - ภาคใต้ รุ่นที่ ๙ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๑๐ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕
๓	ห้องประชุม/สถานที่	ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์

ที่	รายการ	ข้อมูล
๔	ประธานที่ประชุม	ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
๕	กลุ่มเป้าหมาย	<p>จำนวนทั้งสิ้น ๑,๕๗๕ คน ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายเฉพาะสหกรณ์ที่มีทุนดำเนินการซึ่งมีมูลค่าหุ้นรวมตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป และมีวัตถุประสงค์ดำเนินการกิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ใ้กู้ ให้สินเชื่อ รับจ้างหรือรับจํานำทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้มาซึ่งเงินและทรัพย์สินต่างๆ โดยวิธีใดๆ</li> </ul>
๖	สาระสำคัญ (สรุปโดยย่อ)	<p>เพื่อให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ และสามารถนำข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของสหกรณ์</p>
๗	ผลจากการดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่สหกรณ์ มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ รวมทั้งเข้าใจในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างถูกต้อง และสามารถรายงานการทำธุรกรรมของสมาชิกที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน เพื่อรายงานให้ ปปง. ทราบได้</li> <li>- เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ รวมทั้งเข้าใจในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างถูกต้อง และสามารถแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายการฟอกเงินฯ ได้อย่างถูกต้อง</li> </ul>